

รอลุ้นได้เลย! "ตรีหูช" แยมเตรียมหาของขวัญปีใหม่ให้เด็ก-ครู-ปชช.

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 น.ส.ตรีหูช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังหารือกับผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ว่า ตนได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด ศธ.ไปค้นหาโปรเจกต์ต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่เราทำมาโดยตลอดแต่ยังไม่เสร็จ หรือโครงการที่ต้องการดำเนินการ มาทำให้สำเร็จมีความสมบูรณ์สามารถจับต้องได้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่จากท่านนายกฯ จากรัฐบาล และกระทรวงศึกษาฯ ให้กับเด็ก ครู และประชาชน ในโอกาสวันปีใหม่ ขณะนี้แต่ละหน่วยงานก็เสนอโครงการมาบ้างแล้ว แต่ตนขอไปดูรายละเอียดอีกครั้งว่ามีโครงการไหนที่สามารถจับต้องได้บ้าง คาดว่าอีกประมาณ 2 สัปดาห์ เรื่องนี้น่าจะมีความชัดเจน

ด้าน นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.กล่าวว่า รมว.ศธ.มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปคิดว่าในช่วงปีใหม่นี้ แต่ละหน่วยงานสามารถทำอะไรเป็นของขวัญให้กับนักเรียนครูและประชาชนได้บ้าง ก็มีโครงการที่น่าสนใจ เช่น วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ปี 2565 ดังนั้น ศธ.ควรจะมีการรวมนักเรียนไปยังจังหวัดต่างๆ ให้เด็กจากชน เด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ได้จับของขวัญวันเด็ก ได้หรือไม่ หรือจัดโครงการวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ให้กับเด็กที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ รมว.ศธ.มอบหมายให้ไปผลักดันเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่แต่ละปีการศึกษาจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน 5 หมวด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบชุดนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ว่าทำอย่างไรจะให้เงินค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ก็ให้เงินสามารถไปถึงผู้ปกครองได้โดยตรง เช่น ค่าเครื่องแบบชุดนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

"รมว.ศธ.มอบหมายให้ไปสร้างแอปพลิเคชันรับเงินเรียนฟรี 15 ปีขึ้นมา ซึ่งอาจจะคล้ายกับแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในขณะที่ มองว่าการสร้างแอปพลิเคชันนั้นสร้างไม่นาน แต่ผมห่วงปลายทางการรับเงินอาจจะติดขัด เพราะผู้ปกครองบางคนอาจไม่มีบัญชีธนาคาร และบางรายอาจไม่มีมือถือที่สามารถรับแอปพลิเคชันได้ เบื้องต้นคิดว่าควรกระจายเงินตามความสะดวกของผู้ปกครอง เช่น หากผู้ปกครองรายใดสะดวกรับเงินผ่านแอปพลิเคชันก็ให้มาลงทะเบียนรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน และหากผู้ปกครองรายใดไม่สะดวกลงทะเบียนรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน ก็ให้มารับเงินสดที่โรงเรียน" นายสุภัทร กล่าว

นายสุภัทร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนจะประสาน กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อวางแผนการจ่ายเงินให้เสร็จภายในต้นปี 2565 เพื่อให้ทันใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [แนวหน้า วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564](#)